

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน มีดังต่อไปนี้

ชื่อทุนการศึกษา	รายละเอียด	ปริญญาตรี
<p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>*ดำเนินการขอยืมกู้ยืมเป็นรายปี **ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 3. ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 4. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 5. ไม่เป็นผู้มีต้นตอชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาชั้นรายแรง 8. ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุกมี 9. รายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี 10. มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 11. ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม <ul style="list-style-type: none"> - รายเก่าเลื่อนชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง - รายใหม่ (กู้ยืมครั้งแรก ชั้นต่ำ 1 ชั่วโมง 12. การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี - มีระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี 	<p style="text-align: center;">/</p>

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน มีดังต่อไปนี้

ชื่อทุนการศึกษา	รายละเอียด	ปริญญาตรี
<p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก</p> <p>*ดำเนินการขอยืมเป็นรายปี **ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุในการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก)ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 4. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 5. ไม่เป็นผู้มีต้นตอชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาชั้นรายแรง 8. ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุกมี 9. รายได้รวมของครอบครัว <ul style="list-style-type: none"> -ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ -ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน 10. มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 11. ทำประกันต่อสังคมหรือสาธารณสุข ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม <ul style="list-style-type: none"> -รายเก่าเลื่อนชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง -รายใหม่ (กู้ยืมครั้งแรก ชั้นต่ำ 1 ชั่วโมง 12. การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> -อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี หรือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี *ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ -มีระยะเวลาปลอดหนี้ (ปลอดดอกเบี้ย) 2 ปี -มีระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 15 ปี 	<p style="text-align: center;">/</p>